

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมและอื่นๆ / รางวัล	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง
นายธรรมรัตน์ มีธรรม	39	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยราชธานี - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประวัติการอบรม - ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก - พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก - วิดีโอมาร์เก็ตติ้ง - ตลาดดิจิทัลเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ - การขายสินค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน - การจัดทำแผนธุรกิจการค้ายุคใหม่เพื่อการส่งออก - ด้านการค้าระหว่างประเทศสำหรับการค้าชายแดนประเทศ ส.ป.ป.ลาว - การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเครื่องมือทางการค้าและตราสัญลักษณ์ - ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ส่งออกยุคดิจิทัล - การทำการค้าระหว่างประเทศในยุค New Normal โดย Google - กระบวนการคิดเชิงออกแบบ - การค้าระหว่างประเทศสู่ความสำเร็จ - พิธีการศุลกากรและการเตรียมเอกสารการส่งออก - ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ - การตลาดออนไลน์ในประเทศไทย - การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ - นักธุรกิจมืออาชีพ รุ่นที่ 10	2558 – 2559	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
			2559 – 2560	บริษัท เอส เอ็น ซี โฟร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
			2560 - 2561	บริษัท ห้างเย็นเอเชียน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
			2561 - 2562	บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
			2562 - 2564	บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน)	หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในและที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน
			2564 - ปัจจุบัน	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	คณะกรรมการที่ปรึกษา (คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2564)
ปัจจุบัน	บริษัท ที. เอ็ม. เอเชียัน ฟู้ด จำกัด	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ			

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมและอื่น ๆ / รางวัล	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง
		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ส่งออกอัจฉริยะ รุ่นที่ 20 - เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร - การอบรมด้านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตด้าน Establish Halal Control Points / HCPs - การอบรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล และแนวปฏิบัติเพื่อการอุตสาหกรรม - การอบรมด้านระบบมาตรฐาน GHPs / HACCP - การอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 - การอบรมด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตอาหาร - การอบรมด้านสุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ (Wellness Center) - การอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักรบผู้สร้างนวัตกรรม (Innovative Warriors)" - การอบรมด้านวีดีโอมาร์เก็ตติ้งตลาดดิจิทัลเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ - การอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศสำหรับการค้าชายแดนประเทศ ส.ป.ป.ลาว - การอบรมด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ - การอบรมด้านการขายสินค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ - หลักสูตรพิธีการศุลกากรและการเตรียมเอกสารการส่งออก - หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสู่ความสำเร็จ - หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก - หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) 			

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมและอื่น ๆ / รางวัล	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ส่งออกยุคดิจิทัล - หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเครื่องมือทางการค้าและตราสัญลักษณ์ - หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศสำหรับการค้าชายแดน สปป.ลาว - หลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจการค้ายุคใหม่เพื่อการส่งออก - หลักสูตรการควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ - หลักสูตร "ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำหรับ SMEs : SMEs SHIFT UP TO GLOBAL" รุ่นที่ 1 - การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter รุ่นที่ 2 - หลักสูตร "พัฒนาส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ" รุ่นที่ 4 - โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน - โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย - และด้านอื่น ๆ เป็นต้น <p>ประสบการณ์ด้านอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID : 5774) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - อาจารย์พิเศษ - วิทยากร ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - ที่ปรึกษา คณะกรรมการควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <p>รางวัลด้านการประกอบธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. รางวัลสินค้าต้นแบบและบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2562 			

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมและอื่นๆ / รางวัล	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง
		2. รางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 3. รางวัลปั้นดาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 4. รางวัลสุดยอดนักธุรกิจ อันดับที่ 1 (The best of the best) และสุดยอดผู้ประกอบการดีเด่น โครงการ Agro Beyond Academy #2 ประจำปี 2564			

